



บุคลากร มร.สป. ร่วมรับฟังการบรรยาย การออมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางวรัชชัญญานันท์ เมธีวัชรโยธิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ในการบรรยาย การออมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงเรียนիրรัฐ โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คณบดีจังหวัดลำปาง นางสาวรังสิยา หวานมีรส นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวศุครา ประสานศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการออม (กอช.) ร่วมให้ข้อมูลการออมในครั้งนี้



กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีความเข้าใจ และการวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมการออมเงิน กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณอายุราชการในอนาคต โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยกว่า 80 คน เข้าร่วมกับฟังการบรรยาย



สศว. มร.สป. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ พร้อมด้วย อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง โดยมีพระจินตารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจริงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.สกลวรรณ ท่านจิตสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกรรมการ ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชานา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางนราทิพย์ เชื้อผู้ดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่ในระดับดีมาก โดยคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป



งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

งานการศึกษาทั่วไป จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมโดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.พิบูล แสงงาม อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อ.นริศรา ภาษิตวีไลธรรม อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย อ.ดร.พงศ์ทวี ทักว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการหมวดศึกษาทั่วไป เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการบริหารงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการศึกษาทั่วไประหว่างสถาบัน และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสถาบัน และสามารถนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป





คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดงาน "กาดหมั้ว ครวฮอม ที่ผาแดง"

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดมหกรรมงาน "กาดหมั้ว ครวฮอม ที่ผาแดง" ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา อำเภอองาว จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่เกิดการพัฒนายั่งยืนต่อเนื่องผ่านกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งภายในงานมีการให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการระบายสีกระดาษเปียกและการทำยาต้มสมุนไพร รวมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของคนในชุมชนด้วย



ARIT LPRU x AIS อุ่นใจ CYBER

ARIT LPRU x AIS อุ่นใจ CYBER AIS ภูมิใจ-ทราบดี AIS ร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม

AIS ON TOP CLASS

การเสริมสร้างทักษะดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

31 ก.ค.2567 ณ ห้องประชุมไอพีไอ (500 ที่นั่ง) อาคารไอพีไอ ไรอันทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6 ชั่วโมง

- ร่วมกิจกรรมรับชมโมเดลกิจกรรม
- ได้รับเกียรติพิเศษจาก AIS
- ได้รับรางวัลพิเศษจากสำนักวิทยบริการ

ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 063-7979638 (สำนักวิทยบริการ) # ไลน์ @aisclasslpru

งานสานศิลป์ถิ่นมอญ ครั้งที่ ๑๔ "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ คู่ท้องถิ่น"

วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอึ้งหลวง อาคาร ๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ITA 2024

TRANSPARENCY WITH QUALITY

โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญร่วมสังฆจวงวัดกุ่มกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อเวลา: ราคา 500 บาท

เมื่อเที่ยง: ราคา 200 บาท

สังฆจวงวัดกุ่มกมลได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

● ลงทะเบียนและจองบัตร: 054-237399 ต่อ 8761 - 2 ไม่หมดจะจองฟรี

● จองบัตรผ่านแอปพลิเคชัน: 054-237399 ต่อ 89972-2 หมายเลขบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตือนภัย!!

โปรดระวัง !! Call Center แอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่มีนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อบริษัทประชาชนโดยตรง

- อย่าหลงเชื่อ ยักคดสิ่งที่ได้รับ หรือให้ข้อมูลลงโซเชียลมีเดีย
- หลีกเลี่ยงการสนทนา หรือการเปิด Video Call การติดต่อขอพบปะบุคคล

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม แจ้งเบาะแส/ แจ้งเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อฝ่ายวิชาการของไอพีไอ 054-237399 ต่อ 5117 ไลน์ @ipicenter